

Số: /BC-STP

Hà Tĩnh, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Kế hoạch công tác PBGDPL của UBND tỉnh, trong năm 2021, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp PBGDPL với Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Hội Luật gia tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và Cục Quản Lý Thị trường. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan tham gia ký kết triển khai một số hoạt động cụ thể nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cơ quan tham gia ký kết cũng đã chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động PBGDPL tại ngành, cơ quan, đơn vị mình. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP PBGDPL GIỮA SỞ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND xã Tân Dân, huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho 100 người là báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn xã. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 12 chuyên đề “Pháp luật và Đời sống” với thời lượng 15 phút/chương trình để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Căn cước công dân; pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động, pháp luật về bảo vệ trẻ em... So với trước đây các chương trình Pháp luật và Đời sống đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Điểm nổi bật của chương trình là thông qua những câu chuyện pháp luật cụ thể, từ đó giải thích, tuyên truyền pháp luật tới người dân, có ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan có thẩm quyền để giải thích hoặc làm rõ thêm các quy định pháp luật liên quan đến tình huống đưa ra. Sở cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh đưa tin kịp thời các hoạt động Tư pháp nói chung và PBGDPL nói riêng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hoạt động do Sở Tư pháp tổ chức như: Hội nghị tập huấn pháp luật về bầu cử, cuộc thi trực tuyến thanh niên với pháp luật, truyền thông về 76 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam, 30 năm Ngành Tư pháp Hà Tĩnh; các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh...

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cốt cán, hòa giải viên các nội dung về Luật đất đai, chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Cảnh sát biển với gần 500 lượt người tham dự. Công chức, viên chức thuộc Sở thường xuyên viết tin, bài đăng Công thông tin điện tử và Bản tin của Hội Luật gia.

Trong năm, Sở cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Chương trình Pháp luật và đời sống với chủ đề giới thiệu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động phát trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. Phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở GD&ĐT tổ chức Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Pháp luật, thu hút gần 50 ngàn thí sinh tham gia với hơn 100 ngàn lượt thi. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sở cũng đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường xây dựng chương trình Pháp luật và Đời sống với nội dung giới thiệu quy định pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh đó, trên cơ sở Quy chế phối hợp đã ký kết, Cục QLTT và Sở Tư pháp đã nhiều lần trao đổi các vấn đề vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính, cùng bàn bạc, thống nhất phương án tham mưu UBND tỉnh xử lý nhiều vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền.

Ngoài các hoạt động trên, trong năm, theo yêu cầu nhiệm được giao, Sở Tư pháp đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị khác triển khai các hoạt động PBGDPL như: Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và UBND huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ tuyên truyền viên, hội viên Hội phụ nữ; Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và Thị xã Kỳ Anh.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PBGDPL CỦA CÁC CƠ QUAN THAM GIA KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI SỞ TƯ PHÁP

Ngoài các hoạt động phối hợp trực tiếp với Sở Tư pháp, theo nội dung chương trình ký kết, các cơ quan, đơn vị tham gia ký kết đã chủ động triển khai các hoạt động PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

2.1. Ban An toàn giao thông tỉnh

Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đảm bảo ATGT. Phối hợp Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải, phát sóng thông điệp do Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp lên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. Tham mưu Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các

Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tại Đức Thọ. Tổ chức in ấn, cấp phát 40.000 tờ rơi, 17.000 cầm nang tài liệu tuyên truyền quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn cho hơn 1200 cán bộ, hội viên cấp cơ sở. Phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức cấp phát 9.500 cuốn sách giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho cấp tiểu học và cấp Trung học cơ sở để làm tài liệu tuyên truyền dạy học trong nhà trường. Hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Ban ATGT tỉnh đã trực tiếp chủ trì thăm hỏi 26 trường hợp nạn nhân, gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ tưởng niệm cấp tỉnh các nạn nhân tử vong do TNGT, trao tặng 15 suất quà, 100 mũ bảo hiểm và 10 biển tuyên truyền pháp luật về ATGT tại các trường học địa bàn huyện Đức Thọ.

2.2. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là xây dựng các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL. Ngoài Chương trình Pháp luật và đời sống, việc tuyên truyền pháp luật trên sóng truyền hình Hà Tĩnh còn được tuyên truyền trong các chương trình khác như: Giới thiệu Văn bản pháp luật (mỗi tuần một số, thời lượng 5 phút vào tối thứ tư) qua đó phổ biến nhiều văn bản, chính sách pháp luật của các cơ quan Trung ương và tỉnh ban hành, đặc biệt là các văn bản, chính sách pháp luật mới, được cán bộ, Nhân dân quan tâm; chương trình Hộp thư truyền hình, tối thứ sáu hàng tuần, với tiểu mục Trả lời bạn xem truyền hình và tiểu mục Luật sư của bạn). Ngoài ra còn lồng ghép trong nhiều chuyên đề, chuyên mục khác như Câu chuyện tuần này, Chuyên động đời thường, Vì chủ quyền an ninh biên giới, Lao động và công đoàn, Chống buôn lậu và gian lận thương mại, Đại biểu dân cử với cử tri, Vấn đề hôm nay... Theo đó các vấn đề về pháp luật, những mâu thuẫn trong thực thi pháp luật được nhìn nhận, phân tích, đánh giá thông qua các câu chuyện, tình huống đời sống cụ thể. Bên cạnh đó, các nội dung pháp luật quan trọng được bản, chạy chữ thường xuyên trên màn hình trong một số chương trình có đông khán giả theo dõi. Trong năm 2021, Đài đã sản xuất và phát sóng gần 2.000 tin, phóng sự có nội dung tuyên truyền pháp luật.

2.3 Báo Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh được đổi mới không ngừng về nội dung, hình thức, cập nhật kịp thời thông tin trên cả 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh điện tử được cán bộ, Nhân dân hết sức quan tâm với lượt truy cập trung bình mỗi ngày từ 20 – 25 chục ngàn lượt, cao điểm có ngày lên gần 85 chục ngàn lượt; riêng trong đợt dịch Covid-19, lượng đọc trung bình mỗi ngày từ 30 – 35 chục ngàn lượt. Thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, mỗi tháng, Báo

Hà Tĩnh xây dựng và tổ chức thực hiện 4 chuyên trang Pháp luật và đời sống, 1 chuyên trang ATGT, 3 chuyên mục Chuyện vụ án, 4 chuyên mục Luật sư của bạn trên ấn phẩm báo in. Ngoài ra, trên báo điện tử hàng ngày cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống pháp lý, góp phần thực hiện công tác PBGDPL. Trong thời kỳ cao điểm, bình quân mỗi ngày Báo Hà Tĩnh xuất bản từ 3 - 5 sản phẩm. Nội dung tập trung nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật, nhất là những cá nhân, tổ chức dũng cảm đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có nhiều bài phát hiện những bất cập trong các văn bản pháp luật, những quy định không phù hợp, mâu thuẫn, chông chéo để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Báo Hà Tĩnh cũng đã có nhiều tin, bài về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực hoạt động của các ngành trong công tác PBGDPL; tuyên truyền về các văn bản, chính sách pháp luật; đánh giá tính hiệu quả, tác động của công tác tuyên truyền PBGDPL đối với đời sống xã hội...

Đặc biệt, trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các vấn đề liên quan tới công tác tuyên truyền PBGDPL được chuyển tải đa dạng dưới nhiều hình thức hấp dẫn bạn đọc... Trong năm, trên 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử, Báo Hà Tĩnh đã chuyển tải hơn 1.000 tin, bài, ảnh có nội dung tuyên truyền pháp luật.

2.4 Hội Luật gia tỉnh

Hội Luật gia tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tăng cường công tác PBGDPL, theo đó các cấp Hội đã tổ chức 95 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 3950 lượt người tham dự. In ấn, cấp phát 15.237 loại tài liệu là tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Trong đó nội dung tập trung tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Các cấp hội đã tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thông qua nhiều hình thức sinh động. Lãnh đạo, cán bộ Tỉnh hội và hội viên tại các chi hội trực thuộc tỉnh Hội thường xuyên viết tin, bài giới thiệu các văn bản pháp luật để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Bản tin: Nội chính Tỉnh ủy, Luật gia Hà Tĩnh, Bản tin Tư pháp và trên Trang thông tin điện tử Hội Luật gia Hà Tĩnh. Cử báo cáo viên tại 02 Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân, người sắp chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Xuân Hà với gần 200 phạm nhân tham dự. Trong năm Hội Luật gia tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” hướng dẫn các cấp Hội tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

2.5. Liên đoàn lao động tỉnh

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho gần 320 đoàn viên, CNVCLĐ tại Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc,

thị xã Hồng Lĩnh. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 36 tin thời sự, 12 chuyên đề, chuyên trang Lao động & Công đoàn phát trên đài PT-TH tỉnh; có trên 1.797 tin, bài đăng trên Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Trang Thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh, fanpage Công đoàn Hà Tĩnh... Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nhiều cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tư pháp, Tổng Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Sở Tư pháp phát động (như Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; CNVCLĐ viết về dân tộc, tôn giáo; tìm hiểu về pháp luật và công đoàn; thử thách làm tuyên truyền viên dân số, thanh niên với pháp luật...). Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã lồng ghép tổ chức 22 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 5.250 lượt đoàn viên tham gia. Tư vấn trực tiếp, gián tiếp, tư vấn trực tuyến trên trang Webside Công đoàn Hà Tĩnh cho hơn 35.200 lượt người về chính sách pháp luật; ký kết 45 thỏa ước lao động tập thể; 317 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Đặc biệt 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều tổ chức các cuộc khảo sát nắm tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động và chủ sử dụng lao động.

2.6 Tỉnh đoàn

Thực hiện Chương trình phối hợp PBGDPL năm 2021, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đưa nội dung PBGDPL vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng nội dung, chương trình giáo dục pháp luật, vận dụng, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong năm, các cấp đoàn đã tổ chức hơn 673 hội nghị, diễn đàn, buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; xây dựng và củng cố 236 tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách các loại; tổ chức chương trình phát thanh “Ngày mới với an toàn giao thông”, gần 400 các diễn đàn, tọa đàm và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như nạn xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em, tệ nạn xã hội,... thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hệ thống Website, các trang thông tin của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống bảng tin, loa phát thanh cơ sở. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh xây dựng các tuyến bài viết phản ánh các phong trào hành động, tuyên truyền các thông tin thời sự, kinh tế, xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh đã thành lập hơn 1.000 đội, tổ, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống Covid-19 tại các điểm bầu cử.

Việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế, các đối tượng thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật... cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai khá hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn duy trì hoạt động có hiệu quả 125 tổ, đội, nhóm như "Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin", "Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật"; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng chấp hành án tại địa phương và tái hòa nhập cộng đồng nhằm cảm hóa giáo dục từ đó giúp họ chuyển biến nhận thức, tư tưởng dần dần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời nhắc nhở, giáo dục những đối tượng có biểu hiện sai phạm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật An toàn giao thông tiếp tục được chú trọng triển khai bằng nhiều cách làm hiệu quả: Phối hợp tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, hội nghị tuyên truyền pháp luật ATGT, tổ chức ra quân các đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, duy trì tốt mô hình Cổng trường ATGT, Đội tuyên truyền măng non, tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các ngã ba, ngã tư và các khu vực đông người qua lại, phát tờ rơi, dán áp phích,... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; ra quân phát 70.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền ATGT trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung tại các điểm chốt giao thông và cổng trường học; 100% Đoàn các trường học tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết thực hiện các quy định an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả và nhân rộng các mô hình "Camera giấu kín", "Phiên tòa giả định", "Đội TNTN tuyên truyền lưu động ATGT", "Cổng trường ATGT", "Đội tuyên truyền măng non", "Đoạn đường thanh niên tự quản"... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ATGT trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ Đoàn.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2021), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức 375 buổi sinh hoạt chuyên đề "Ngày Pháp luật" với sự tham gia của 18.562 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

2.7 Cục Quản lý thị trường

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng cục QLTT, Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với Sở Tư pháp; Cục QLTT đã xây dựng ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Lãnh đạo Cục thường xuyên quán triệt, đề cao trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, chủ động học tập, tìm hiểu

pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức, tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, toạ đàm để phổ biến pháp luật. Sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng được tổ chức nghiêm túc sau lễ chào cờ. Cục QLTT chủ trì tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật có liên quan lĩnh vực QLTT. Tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với 216 UBND xã, phường, thị trấn, 124 Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại; ký cam kết chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại đối với 2.265 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thu âm gần 300 băng đĩa tuyên truyền gửi UBND các xã, phường, thị trấn, ban quản lý các chợ để thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh tiến hành tuyên truyền, khuyến cáo bằng hình thức chạy chữ trên chương trình thời sự, đưa tin trên báo giấy, báo điện tử...; các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về văn bản pháp luật mới, các vụ việc vi phạm hành chính điển hình để giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm đồng thời khuyến cáo cho người tiêu dùng được biết. Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện 53 phóng sự trên truyền hình, 59 bài viết trên các báo; đưa 72 tin bài lên trang thông tin điện tử của Cục, 33 tin bài lên trang thông tin điện tử của Tổng cục, của Cục về các hoạt của Cục Quản lý thị trường. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT trong việc bắt giữ, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Đã phối hợp bắt giữ, xử lý nhiều vụ vận chuyển số lượng lớn hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm bẩn. Tổ chức làm việc với Cục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn để phối hợp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

1. Ưu điểm

Công tác phối hợp PBGDPL đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, Lãnh đạo các cơ quan từ đó thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. Các nội dung phối hợp đã bám sát yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm trong năm của tỉnh và của các Ngành, Kế hoạch công tác tư pháp của UBND tỉnh. Hình thức phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đa dạng, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này. Mọi quan hệ phối hợp được duy trì thường xuyên và chặt chẽ. Thông qua hoạt động phối hợp đã nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan đối với công tác PBGDPL theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản pháp luật có liên quan. Các văn bản, chính sách pháp luật mới, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội đã được tuyên truyền, phổ biến trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

2. Hạn chế

- Trong năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phối hợp PBGDPL của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, chưa triển khai được nhiều hoạt động PBGDPL trực tiếp.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL có thời điểm chưa kịp thời, nội dung và hình thức thực hiện có lúc chưa đa dạng, phong phú.

- Việc phối hợp xây dựng xây dựng mô hình, phổ biến cách làm hay trong công tác PBGDPL còn hạn chế.

- Nguồn lực thực hiện công tác này mặc dù được quan tâm nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP NĂM 2022

Để công tác PBGDPL đạt kết quả cao hơn, trong năm 2022, các chương trình phối hợp cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình phối hợp.

- Việc thực hiện các chương trình phối hợp phải bám sát yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022 của UBND tỉnh; gắn với thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và các văn bản có liên quan khác.

- Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung phối hợp xây dựng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của các ngành, cơ quan tham gia phối hợp.

- Theo định kỳ (06 tháng, năm) tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình PHPBGDPL đã ký kết.

- Đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, nguồn nhân lực để thực hiện.

Trên đây là kết quả thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan./.

Nơi nhận:

- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh;
- Cục Quản lý thị trường;
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, PBGDPL;
- Gửi: Bản Giấy và Điện tử.

GIÁM ĐỐC

Lê Viết Hồng